



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## "สุรยุทธ์ จุลานนท์" เปิดใจ"ม.นอกระบบ"

"เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ดิ่งด้น แต่จะเปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยได้พิจารณากันเอง"

หมายเหตุ - เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และนายกสภา สจล. กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "นโยบายต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ในงานประชุมวิชาการเรื่อง "อนาคตมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดของรัฐ เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในกำกับของรัฐ จัดโดยที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ร่วมกับ สจล. มีคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เข้าร่วมฟังจำนวนกว่า 500 คน

"ผมมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาพอสมควร และเห็นว่าการบริหารการศึกษาของประเทศไทยยังมีอุปสรรคและปัญหา รัฐบาลจึงพยายามหาแนวทางแก้ไขด้วยการทำให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานในระดับหนึ่ง พยายามกระจายอำนาจทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดูแลตัวเองได้ แต่จะทำเช่นนั้นได้มหาวิทยาลัยก็ต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรและศักยภาพของสถาบัน ไม่ใช่เกิดจากการบังคับ แต่ต้องเกิดจากความสมัครใจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเสรีภาพในระบบประชาธิปไตย โดยขึ้นอยู่กับหลักธรรมาภิบาล

"เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นประเด็นที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก แต่ในการเปลี่ยนแปลงย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถือเป็นธรรมดาของสังคมเสรีประชาธิปไตย บางส่วนอาจเห็นว่าการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา อาจทำให้ค่าใช้จ่ายของนิสิตนักศึกษาสูงขึ้น ซึ่งผมอยากให้ดูตัวอย่างของ 3 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สจธ.) และ สจล. เพราะเป็นตัวอย่างที่น่าศึกษา อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องกระจายอำนาจในการบริหารงาน ไม่ใช่ให้อำนาจไปรวมอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป

"การแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะมีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินการทุกอย่าง เพราะยังมีข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริหารงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นี่คือนิสัยที่อยากเรียนว่าเมื่อประเทศชาติและบ้านเมืองมีความพร้อมในระดับหนึ่ง องค์กรต่างๆ ก็ควร

บริหารงานเอง โดยถือเป็นการดูแลร่วมกัน แต่ภาครัฐไม่ต้องลงไปดูรายละเอียด เพราะหากดูรายละเอียดมากเกินไปอาจทำให้มหาวิทยาลัยอี๊ดอ๊ด จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้

"โดยหลักการเราจะเปิดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอยู่บนพื้นฐานความพร้อมของแต่ละสถาบัน ซึ่งก่อนหน้านี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำหนังสือมาถึงผม บอกว่าทางมหาวิทยาลัยยังไม่พร้อมจะแปรสภาพ ก็ถอนเรื่องได้ ตรงนี้เป็นอำนาจที่ผมสามารถพิจารณาได้โดยตรง เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากรผ่านความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว แต่ยังไม่เข้าวาระพิจารณาของ สนช. เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ดึงดัน แต่จะเปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยได้พิจารณากันเอง ถ้าเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรรัฐบาลก็พร้อมดำเนินการให้"